

ด่วนที่สุด



ที่ พร ๐๔๑๘.๕/ว.๘๒๑

ที่ว่าการอำเภอเมือง
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เมือง
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๑๔๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเวียง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเมืองได้รับแจ้งการพบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอเมือง ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเบื้องต้นไปแล้ว นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อำเภอเมืองจึงขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบและร่วมมือในการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติและดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ)

นายอำเภอเมือง

ประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอเมือง



ประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอเมือง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(เพิ่มเติม)

ตามประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ นั้น

เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมือง จากผลการตรวจยืนยันเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว พบว่า มีจำนวนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในชุมชน หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอาจจะทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง

ดังนั้นอำเภอเมือง จึงได้ออกประกาศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและร่วมมือปฏิบัติเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ทุกส่วนราชการ / พื้นที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. งค หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่เป็นกรรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งขนาดเล็ก และกลุ่มใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

๒. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จำหน่ายแบบรับกลับบ้าน

๓. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

๔. ให้ดำเนินการแจ้งประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และให้มีการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ ๓๐ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และเชียงใหม่ ให้กักตัว ๑๔ วัน

๕. ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายก้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ)
นายอำเภอเมือง